



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 15

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### งานวิจัย"มศว"แฉคนยุคใหม่นิยมหาคู่ออนไลน์ อายุดำสุด11ขวบ-สูงสุด80ปี-ใช้ภาษา"ดีจ๊ะ"

นายณัฐพงศ์ ทราวุธ นิสิตปี 2 คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในการเรียนวิชาบูรณาการ 202 ตนและเพื่อนจึงทำวิจัยเรื่อง WWW.หาคู่.COM (หาคู่ออนไลน์) พบว่าสาเหตุที่นิยมหาคู่ออนไลน์มาจากความเหงา ไม่มีอะไรทำ บางคนตั้งใจหาแฟน หรือหาคู่แต่งงานชาวต่างชาติ คู่นอน หรือเพื่อนแก้เหงา ทั้งยังพบว่าบางคนมีปัญหาความรัก หรือมีบุคลิกขี้อาย จึงใช้อินเตอร์เน็ตหาคู่ บางคนใช้ทดสอบแฟนว่ายังรักและสนใจตัวเองอยู่หรือไม่ บางคนมีปมด้อยด้านรูปร่าง หน้าตา หรือมีความผิดปกติทางร่างกาย หรือบางคนมีอาการแพ้เพียงแค่วิวบ เช่น ทะเลาะกับแฟน ประชดแฟน มีอารมณ์ทางเพศรุนแรง ชอบชาติสัด เกิดอารมณ์เปลี่ยว หรือเพื่อนชวนให้เล่นเพื่อฝึกภาษา และทักษะการพิมพ์

"คนที่เข้าไปใช้เว็บไซต์เพื่อหาคู่มีอายุสูงสุด 80 ปี เป็นชาวสวีเดน อายุดำสุด 11 ปี เป็นคนไทย สำหรับคนไทยที่ใช้เว็บไซต์หาคู่ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 12-24 ปี" นายณัฐพงศ์กล่าว และภาษาที่ใช้ในการทักทายคือคำว่า "ดีจ๊ะ" และผู้ใช้โปรแกรมหาคู่ออนไลน์เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่นิยมแช็ตตอนกลางคืน 22.00-02.00 น. เพราะเหงา และมีความต้องการทางเพศสูง

"ที่ชาวแช็ตนิยมหาคู่ฝรั่งด้วยเหตุผลของขนาดอวัยวะเพศชาย และความอวบอิมของหน้าอกผู้หญิง ส่วนเหตุผลอื่นๆ ที่ชายไทยเลือกหญิงฝรั่งเป็นคู่เพราะต้องการมีเพศสัมพันธ์ ฝรั่งมีวัฒนธรรมฟรีเซ็กซ์ ไม่ต้องเสียเวลาตามจีบนาน ส่วนผู้หญิงไทยที่เลือกชายฝรั่งเป็นคู่เพราะต้องการโอกาสที่จะเดินทางไปอยู่ต่างประเทศแบบสุขสบาย มีหน้ามีตาในสังคม และเงินทอง" นายณัฐพงศ์กล่าว

นายปรัชญา คณา นิสิตปี 2 คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ หนึ่งในทีม

วิจัย กล่าวว่า การวิจัยเรื่องนี้ทำให้เข้าถึงภาษาที่คนกลุ่มนี้ใช้พูดคุย ซึ่งคนทั่วไป  
ไม่รู้ และไม่เข้าใจ อาทิ "เคารพรงชาติ" หมายถึงผู้ชายมักมีอาการทางเพศก่อน  
เวลา 08.00 น. หรือคำว่า "จิมมี" หมายถึงอวัยวะเพศหญิง และ "จู้ดี" หมายถึง  
อวัยวะเพศชาย

หน้า 15